

THÔNG BÁO

**Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhân
tại Hội nghị sơ kết sản xuất vụ lúa Hè Thu và Thu Đông năm 2020, triển
khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa và Đông Xuân năm 2020-2021 trên địa bàn
tỉnh Kiên Giang.**

Ngày 13/10/2020, tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất vụ lúa Hè Thu và Thu Đông năm 2020, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa và Đông Xuân năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Thành phần tham dự Hội nghị: Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Văn Dũng chủ trì hội nghị; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành: Ban Kinh tế ngân sách tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Cục Thống kê tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh và Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh; đại diện lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp: Công ty CP Thương mại KG, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu KG, Công ty CP Kinh doanh nông sản KG, Công ty TNHH MTV Nông lâm nghiệp KG, Công ty CP Nông lâm sản KG, Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Minh Phú, Công ty CP Nông sản Vinacam, Tập đoàn Lộc Trời, Văn phòng đại diện Riceworkers tỉnh Đồng Tháp và một số cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhân tham dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sau khi nghe đại diện Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trình bày báo cáo sơ kết sản xuất vụ lúa Hè Thu và Thu Đông năm 2020, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa và Đông Xuân năm 2020-2021; Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh báo cáo và nhận định tình hình khí tượng- thủy văn trong thời gian tới; tham luận của các chỉ huy, trung tâm thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT: Thủy lợi, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Khuyến nông và Giống Nông lâm ngư nghiệp tỉnh; phát biểu của một số huyện, công ty.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhân có một số ý kiến, như sau:

1. Trên cơ sở báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, các ý kiến phát biểu tham luận của các cơ quan, đơn vị và địa phương; nhìn chung sản xuất vụ lúa Hè Thu và Thu Đông 2020 trên địa bàn tỉnh ta vừa qua, mặc dù trong điều kiện thời tiết có nhiều bất lợi, sâu bệnh thường xuyên xảy ra; tác động tiêu cực của đại dịch Covid 19 đến hầu hết các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...; tuy nhiên, công tác phối hợp của Sở Nông nghiệp và PTNT với các ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố trong chỉ đạo, điều hành sản xuất nông nghiệp rất tốt, rất chặt chẽ, chủ động trong ứng phó rất phù hợp và hiệu quả trong thực hiện các giải pháp sản xuất, nên vụ Hè Thu và Thu Đông năm nay

năng suất và sản lượng thu hoạch đạt khá cao so với trung bình nhiều năm; đồng thời diện tích sản xuất lúa chất lượng cao và qui mô sản xuất cánh đồng lớn tăng so cùng kỳ năm trước và cùng với việc giá lúa ổn định và duy trì ở mức cao so với trung bình nhiều năm; qua đó, sẽ góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất lúa năm 2020, duy trì ổn định tăng trưởng của ngành Nông nghiệp và PTNT, đóng góp chung cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh; đặc biệt nông dân, nông hộ nâng cao được thu nhập, ổn định cuộc sống và yên tâm sản xuất nông nghiệp. Toàn tỉnh hiện nay có dân số hơn 1,7 triệu người, trong đó có hơn 1,2 triệu người sinh sống ở khu vực nông thôn, chiếm hơn 71,46% dân số, do đó kết quả sản xuất nông nghiệp sẽ ảnh hưởng, tác động đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân trong tỉnh rất lớn. Kết quả sản xuất nông nghiệp tốt thì đời sống Nhân dân tốt, kết quả sản xuất nông nghiệp khó khăn thì kéo theo đời sống Nhân dân sẽ gặp khó khăn.

Thay mặt UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được trong thời gian qua của ngành Nông nghiệp và PTNT; các ngành, đơn vị có liên quan và các địa phương trong tỉnh; đề nghị các ngành, đơn vị có liên quan và các địa phương tiếp tục phát huy hơn nữa trong thời gian tới.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được đã nêu, còn một số tồn tại, hạn chế đáng quan tâm đó là: (1) Do mùa mưa đến trễ, nên tình hình xuống giống lúa Hè Thu năm 2020 gặp nhiều bất lợi dẫn đến trễ hơn, đến cuối vụ ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 5 làm một số diện tích lúa giai đoạn trổ chín đổ ngã. (2) Tình trạng người dân ở một số địa bàn trong tỉnh, xuống giống chưa tuân thủ nghiêm túc lịch thời vụ còn xảy ra nhiều. (3) Mặc dù số cánh đồng lớn tăng khá so cùng kỳ, tuy nhiên việc mở rộng quy mô diện tích liên kết sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn còn hạn chế so với nhu cầu, tiềm năng phát triển sản xuất của địa phương và nhu cầu của người dân. (4) Tỷ lệ thành công của những hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản còn thấp, tình trạng doanh nghiệp hoặc nông dân phá vỡ, không tuân thủ thực hiện hợp đồng đôi lúc còn xảy ra, làm ảnh hưởng đến niềm tin bên sản xuất, bên bán là nông hộ và bên mua, bên tiêu thụ sản phẩm là doanh nghiệp không chắc chắn, bền vững. (5) Tình trạng gian lận thương mại, mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, lúa giống... sai nhãn mác, hàng giả, kém chất lượng... còn xảy ra nhiều gây thiệt hại cho sản xuất và nông dân, nông hộ.

2. Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn và tình hình khí tượng- thủy văn đang diễn ra, thì khả năng hạn hán, xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến phức tạp, tình trạng thiếu nước, xâm nhập mặn sẽ diễn ra gay gắt trong mùa khô năm 2020-2021 sẽ tác động rất lớn đến sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của Nhân dân trong tỉnh. Cần lưu ý, tập trung cao cho việc hoàn thành thật tốt kế hoạch sản xuất lúa vụ Mùa và Đông Xuân năm 2020-2021. Hai vụ sản xuất lúa này chiếm sản lượng lớn nhất của năm kế hoạch, chiếm khoảng 55,54% cần phải đạt kế hoạch 2,416 triệu tấn (trong đó vụ Đông Xuân là 2,075 triệu tấn), do đó cần phải tập trung chỉ đạo, điều hành chặt chẽ, quyết liệt hơn nữa.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, các sở ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố và cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

a). Đối với Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Phối hợp chặt chẽ với Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh và Trung ương, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình khí tượng- thủy văn nhằm tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh thông báo cho các ngành, các địa phương và Nhân dân chủ động trong sản xuất. Lưu ý khẩn trương tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô 2020 – 2021; trong đó tập trung các giải pháp phi công trình và giải pháp công trình. Tình trạng hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn đã lập đi, lập lại trong nhiều năm liền, nay có thể nói là mang tính quy luật, do đó cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để Nhân dân, nông dân chủ động trong ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình chống xâm nhập mặn tại các vùng, khu vực, địa bàn thường xuyên xảy ra. Tổ chức vận hành thật tốt, chặt chẽ các đập, cống ngăn mặn.

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 11/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2020-2021 ở đồng bằng sông Cửu Long; Kế hoạch của UBND tỉnh về chủ động triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh,... để có giải pháp căn cơ, lâu dài, bền vững đảm bảo cung cấp nước ngọt cho sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân, nông dân, nông hộ và thích ứng do bị tác động, ảnh hưởng của xâm nhập mặn thường xuyên xảy ra, do biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Ngoài các công trình đã đầu tư, đang đầu tư chuẩn bị đưa vào vận hành như các đập, cống ngăn mặn, cống ngăn mặn sông Cái Bé, Cái Lớn,... đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan đánh giá, nghiên cứu, tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh thực hiện các giải pháp đồng bộ trong thời gian tới, cần nghiên cứu xác định nguồn thu nước ngọt an toàn ở từng vùng, khu vực, địa bàn, để có giải pháp phù hợp, hiệu quả bằng các công trình, như: kênh dẫn, ống dẫn, hồ dự trữ chứa nước và điều tiết nước cho cả vùng và khu vực mang tính căn cơ, bền vững; đồng thời đề xuất ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư trong giai đoạn 2021-2025; đây là các giải pháp công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, trực tiếp tác động đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân trong tỉnh và phát triển kinh tế- xã hội bền vững của tỉnh.

- Chủ động trao đổi, phối hợp với tỉnh An Giang (Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh An Giang), để thống nhất lịch thời vụ và tiến độ sản xuất lúa vụ Mùa và Đông Xuân năm 2020-2021 của 02 tỉnh; đặc biệt phối hợp chặt chẽ trong việc vận hành 02 đập Tha La và Trà Sư nhằm điều tiết nguồn nước hợp lý phục vụ cho sản xuất.

- Tăng cường công tác khuyến nông về lịch thời vụ sản xuất, quản lý giống lúa, tăng diện tích sản xuất giống chất lượng cao trong từng vụ sản xuất; phân đầu nâng tỷ lệ sản xuất lúa chất lượng cao chiếm ổn định khoảng 90% tổng diện tích gieo trồng; kêu gọi vận động các hợp tác xã, doanh nghiệp cần tham gia nhiều hơn vào việc tổ chức sản xuất lúa giống để nhân rộng xây dựng vùng lúa chuyên canh tập trung chất lượng cao theo mô hình cánh đồng lớn theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm; áp dụng đồng bộ cơ giới hóa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học- công nghệ hiện đại 4.0 trong sản xuất nông nghiệp, nhất là trong gieo trồng và thu hoạch; triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất, các hình thức liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu lúa, gạo hiệu quả, tiên tiến. Hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, trong đó nông dân, nông hộ người đã sản xuất ra sản phẩm nông nghiệp đầu tiên phải được hưởng lợi đúng giá trị công sức của mình bỏ ra, khắc phục cho bằng được tình trạng được mùa, mất giá; hỗ trợ cho nông hộ và doanh nghiệp cam kết tuân thủ đúng các hợp đồng sản xuất và bao tiêu sản phẩm; xây dựng niềm tin, thương hiệu, chỗ dựa tin cậy lẫn nhau giữa nông hộ, doanh nghiệp, người tiêu dùng để cùng hưởng lợi và phát triển.

- Tăng cường quản lý kiểm tra chất lượng giống lúa, vật tư nông nghiệp, các công trình thủy lợi. Phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức thanh tra, kiểm tra các điểm mua bán giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,... xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Nghiên cứu, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ngành có liên quan xây dựng Trang thông tin điện tử về sản xuất nông nghiệp của tỉnh, để kịp thời cung cấp thông tin cho nông dân, nông hộ và doanh nghiệp về tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Trang thông tin điện tử phải cung cấp được đầy đủ thông tin, từ sản xuất đến hình thành sản phẩm nông nghiệp cuối cùng; hỗ trợ tích cực, thuận lợi nhất cho nông dân, nông hộ, nông nghiệp và người tiêu dùng.

b). Đối với UBND các huyện, thành phố.

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo sản xuất lúa của địa phương mình; tăng cường quản lý kiểm tra, xử lý tình trạng gian lận về chất lượng giống lúa, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật...; mời gọi các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân... tham gia nhiều hơn trong tổ chức thực hiện sản xuất cánh đồng lớn gắn tiêu thụ...; đồng thời phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức triển khai thực hiện, đề ra các giải pháp cụ thể để hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

c). Các sở, ngành, cơ quan chức năng có liên quan: theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với ngành Nông nghiệp và PTNT và các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, công tác sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới trên địa bàn của tỉnh.

3. Đối với các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT ghi nhận và theo chức năng, nhiệm vụ của

ngành xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, ngoài thẩm quyền báo cáo, đề xuất cho UBND tỉnh kịp thời giải quyết theo đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các sở, ban ngành, đơn vị chức năng có liên quan và các địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Theo TP tham dự HN;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Sở Thông tin & TT;
- LĐVP, Phòng: KT, TH;
- Lưu: VT, tvhung.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Công Danh